

ĐẠI HỘI HỘI HỮU NGHỊ...

(Tiếp theo trang 1)

tới hoạt động tình nghĩa; quan tâm chăm lo đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho hội viên. 5 năm qua, các hội, chi hội đã tổ chức thăm hỏi hàng trăm hội viên ốm đau; tổ chức mừng thọ cho 92 hội viên tuổi 70, 75, 80, 85, 90 và chúc thọ 48 hội viên trên 80, 90 tuổi không vào

năm chẵn. Đến tháng 9/2020, toàn tỉnh đã có 401 trường hợp được cử đi giúp cách mạng Campuchia được lĩnh trợ cấp, trong đó có 106 người là hội viên... Cùng với đó, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình còn là cầu nối vun đắp tình cảm, mối quan

hệ sắt son giữa hai nước, trong đó gắn kết với các lưu học sinh Campuchia, Lào được Chính phủ hai nước cử sang học tập tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, tham gia tích cực các hoạt động đoàn kết hữu nghị do Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội

Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức; thực hiện tốt công tác "ươm mầm hữu nghị", công tác tình nghĩa, các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh, Trung ương

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh khen thưởng; Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh chúc thọ các hội viên cao tuổi. Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia quyền góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

ĐẨY MẠNH SỬ DỤNG...

(Tiếp theo trang 1)

* Để thúc đẩy sử dụng DVCTT mức độ 3, 4, Đoàn Thanh niên huyện Vũ Thư thành lập đội thanh niên tình nguyện tổ chức hướng dẫn người dân sử dụng DVCTT tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Đội thanh niên tình nguyện gồm 10 thành viên là cán bộ, đoàn viên tiêu biểu của các xã, thị trấn. Các thành viên luân phiên nhau, mỗi ngày có từ 2 - 3 thành viên trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện hướng dẫn người dân thực hiện khâu đăng ký, giải quyết các thủ tục hành chính ở từng lĩnh vực chuyên môn; tuyên truyền, giới thiệu về DVCTT mức độ 3, 4; hỗ trợ người dân lập tài khoản công dân điện tử; hướng dẫn người dân các thao tác thực hiện trên smartphone... Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, huyện Vũ Thư đã bố trí sẵn máy tính kết nối mạng, wifi miễn phí... kết hợp có thêm lực lượng tình nguyện viên sẵn sàng hướng dẫn nên người dân rất thuận lợi để tiếp cận và sử dụng các DVCTT mức độ 3, 4.

Sau hơn 1 tháng triển khai, các hoạt động của đội thanh niên tình nguyện huyện Vũ Thư đã góp phần tích cực giúp đồng bào người dân tiếp cận, sử dụng DVCTT mức độ 3, 4; đặc biệt thay đổi thói quen, hành vi của người dân từ đăng ký, giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp sang đăng ký, giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến, tạo tiện ích, giảm phiền hà cho người dân.

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

trách nhiệm, đưa ra những quyết sách quan trọng của Quốc hội trong kỳ họp lần này nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, đại

biểu cử tri tiếp tục phản ánh, kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh một số vấn đề liên quan đến các lĩnh vực của đời sống như: việc giải quyết chế độ chính sách cho người có

công ở nhiều nơi còn bất cập, đề nghị các cấp, các ngành có biện pháp khắc phục. Các cấp, các ngành làm tốt công tác rà soát, công khai, minh bạch việc chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 bảo đảm đúng đối tượng. Các địa phương hiện đã xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi cần thực

hiện nghiêm các biện pháp khoanh vùng dập dịch, kiểm soát và sớm hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch. Đảng, Nhà nước và Chính phủ làm tốt hơn nữa công tác quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, nhất là tài nguyên đất, rừng, biển... Tại các điểm tiếp xúc, các

đại biểu Quốc hội tỉnh đã giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời đề nghị lãnh đạo thành phố Thái Bình, huyện Vũ Thư xem xét, giải quyết những vấn đề cử tri có ý kiến thuộc thẩm quyền. Các đại biểu cũng tiếp thu ý kiến, kiến nghị của đại biểu cử tri để chuyển tới Quốc hội.

TẬP HUẤN KIỂM TRA...

(Tiếp theo trang 1)

Thông tư số 26 thể hiện rõ quan điểm đổi mới về hoạt động kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, bảo đảm hoạt động kiểm tra, đánh giá như một hoạt động học tập. Đây là bước đệm giúp giáo viên, cán bộ quản lý chuyển dần sang kiểm tra, đánh giá theo hướng hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực người học, giúp quá trình triển khai hoạt động kiểm tra, đánh giá trong chương trình giáo dục phổ thông thay đổi thuận lợi và đạt hiệu quả.

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH

Phấn đấu cán mốc phát 10 tỷ kWh điện

Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình có tổng mức đầu tư gần 26.600 tỷ đồng, được khởi công tháng 2/2014. Từ tháng 1 - 3/2018, Nhà máy lần lượt đưa tổ máy số 1 và tổ máy số 2 vào vận hành thương mại. Quá trình sản xuất điện, Nhà máy luôn bảo đảm an toàn về người và máy móc, thiết bị, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Tính đến hết tháng 10/2020, tổng sản lượng điện phát của Nhà máy đạt 9.935 tỷ kWh, điện thương phẩm đạt trên 8.953 tỷ kWh, đóng góp cho ngân sách nhà nước gần 524 tỷ đồng; trong đó, 10 tháng năm 2020 Nhà máy đã phát được gần 3,2 tỷ kWh, nộp ngân sách nhà nước trên 216,5 tỷ đồng. Hiện nay, các cán bộ, kỹ sư, công nhân Nhà máy nhiệt điện Thái Bình đang tập trung duy trì vận hành hệ thống sản xuất, phát và truyền dẫn điện lên lưới điện quốc gia bảo đảm an toàn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát điện năm 2020 và sớm cán mốc phát điện thương mại đạt 10 tỷ kWh trong năm nay.

KHÁC ĐUẦN

Xây dựng "Mái nhà an toàn" cho hộ nghèo

Ngày 21/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Tổ chức Habitat for Humanity hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo tại xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình.

26 tình nguyện viên của Tổ chức Habitat for Humanity và tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trực tiếp hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình bà Trần Thị Riu, thôn Nguyễn Huệ, xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình.



Gia đình bà Trần Thị Riu thuộc hộ nghèo của xã. Bản thân bà bị khuyết tật, sống một mình trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà, Tổ chức Habitat for Humanity đã hỗ trợ không hoàn lại 50 triệu đồng để gia đình bà xây nhà mới. Đây là hoạt động thuộc dự án "Mái nhà an toàn" của Tổ chức Habitat for Humanity được Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận và triển khai thực hiện, góp phần cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống.

THU HOÀI

Thúc đẩy cải cách hành chính quân sự

Những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của Bộ CHQS tỉnh đã trực tiếp góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao hiệu lực quản lý, chỉ huy, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Văn Phòng Bộ CHQS tỉnh luôn đổi mới, sáng tạo, đột phá vào công tác kế hoạch, tổng hợp, thực hiện hiệu quả công tác CCHC quân sự. Văn phòng luôn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện có chất lượng việc nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu, đề xuất, báo cáo tình hình, giúp Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo, chỉ huy, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, hàng ngày của thủ trưởng và cơ quan Bộ CHQS tỉnh bảo đảm phù hợp, sát thực tế, thực hiện hiệu quả, có tính khả thi cao. Đối với công tác văn thư, lưu trữ, các văn bản được đơn vị nghiên cứu, thẩm định chặt chẽ, đúng quy định, giúp hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh được triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, đạt hiệu quả cao. Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Chánh Văn phòng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Văn phòng đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo tiến hành cải cách toàn diện, trong đó, tập trung cải cách soạn thảo, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, rà soát, bổ sung các quy chế, quy định, cải cách các thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tăng cường tính pháp lý và hiệu quả.



Bộ CHQS tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao hiệu quả công tác.

Thời gian qua, công tác CCHC quân sự đã được các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Trong cải cách thể chế, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về

quản lý các mặt công tác phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị mình; xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc để phân rõ trách nhiệm, phạm vi giải quyết và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công. Các văn bản ban hành được thẩm định về mặt nội dung, thể thức trước khi trình chỉ huy ký ban hành; đồng thời gắn công tác thẩm định văn bản với công tác kiểm soát TTHC.

Trong cải cách TTHC, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính, TTHC trong giải quyết công việc giữa các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao

hiệu quả quản lý của người chỉ huy và giảm thời gian, công sức, giấy tờ. Sửa đổi, bổ sung và duy trì thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy trình công tác và các quy định về việc ban hành và quản lý văn bản hành chính. Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ tham mưu xây dựng bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ CHQS tỉnh; cơ quan quân sự các huyện, thành phố, Trung đoàn 568 quy định trình tự, thủ tục cách thức tiến hành và niêm yết công khai các TTHC tại nơi tiếp công dân. Các cơ quan,

đơn vị cũng thường xuyên duy trì và thực hiện tốt việc đăng ký, tiếp công dân theo quy định. Trong tổ chức cải cách bộ máy hành chính, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đẩy mạnh xây dựng tổ chức biên chế, sắp xếp hệ thống chỉ huy, quản lý cũng như điều chỉnh, phân cấp quản lý, phân định rõ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ trong giải quyết công việc, bảo đảm sự tập trung, thống nhất. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các quyết định, quy định về tổ chức biên chế của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, giảm quân số dôi dư... Theo đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh: Cùng với cải cách bộ máy hành chính,

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Hỏi đáp về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Câu 1. Tại sao Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã mở rộng phạm vi, chống tham nhũng ra đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước? Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước gồm các cơ quan nào và hành vi nào là hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước? Trả lời: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã mở rộng phạm vi, chống tham nhũng ra đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. Quy định này thể hiện tinh thần từng bước mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật đối với khu vực

ngoài nhà nước cho phù hợp với quan điểm chỉ đạo tại Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng bộ Bộ luật Hình sự đã mở rộng quy định xử lý đối với một số tội phạm về tham nhũng trong mọi tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước; phù hợp với yêu cầu của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng mà Việt Nam là thành viên. Cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị) bao gồm

cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý nhằm phục vụ nhu cầu phát triển chung, thiết yếu của Nhà nước và xã hội. Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước là doanh nghiệp, tổ chức không thuộc trường hợp quy định nêu trên. Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước

do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện bao gồm:

- + Tham ô tài sản.
+ Nhận hối lộ.
+ Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.
+ Hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.
Câu 2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước có trách nhiệm gì trong phòng, chống tham nhũng? Trả lời: Theo quy định tại Điều 4, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 thì cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây:
- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; thực hiện quy định khác của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- Bảo vệ quyền và lợi ích

hợp pháp của người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng;

- Tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, tin báo về hành vi tham nhũng;
- Kịp thời cung cấp thông tin và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình phát hiện, xử lý tham nhũng.
* Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước có trách nhiệm sau đây:
- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện, phản ánh và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý tham nhũng xảy ra trong doanh nghiệp, tổ chức mình theo quy định của pháp luật và điều lệ, quy chế, quy định của doanh nghiệp, tổ chức;
- Kịp thời cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng của người có chức vụ, quyền hạn và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý tham nhũng.
(còn nữa)
LÊ THUY (Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp)

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.388 Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 22/11, thế giới đã ghi nhận hơn 58,6 triệu người nhiễm và gần 1,39 triệu người tử vong do Covid-19. Tại Việt Nam, tính đến 17 giờ ngày 22/11, tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên cả nước vẫn là 1.306 bệnh nhân. Trong số 1.306 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã có 1.142 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 129 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế và 35 bệnh nhân đã tử vong. Hiện 25/129 bệnh nhân đang điều trị đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Tính đến 16 giờ 45 phút ngày 22/11, bệnh nhân nhiễm Covid-19 (bệnh nhân số 1.305) tử vong về vấn đề vẫn đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Số người tử nước ngoài về dạng cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trung đoàn 568 hiện là 127 người. Bên cạnh đó, 11 chuyên gia y học ngoài cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải). Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 22/11 vẫn là 9.570 mẫu. HOANG LANH SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19 SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885